

# **Thứ Sáu Tuần Thánh Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa**

## **Tại Giáo Đoàn Mt. Pritchard- Cđcgvn / Tgp Sydney**

### **1. Chặng Đàng Thánh Giá**

Hôm nay là Thứ Sáu Tuần Thánh 29/03/2024, Giáo đoàn Micae Nguyễn Huy Mỹ Mt. Pritchard hiệp ý cùng Giáo hội cử hành các Nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, cùng muốn chia sẻ những khổ đau của Chúa Giêsu trong Chặng Đàng Thánh Giá.

Theo thông lệ hàng năm, Giáo đoàn tổ chức đi Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời tại khuôn viên Nhà thờ và Trường học Our Lady of Mt. Carmel Mt. Pritchard vào lúc 1:00pm. Nghi thức khởi đầu được thực hiện trong Nhà thờ, sau đó cộng đoàn cùng di chuyển ra ngoài Nhà thờ để tiếp tục 14 Chặng. Mặc dù trời bắt đầu nắng to hơn nhưng mọi người vẫn sốt sắng tham dự, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và suy niệm về Mầu nhiệm Tử Nạn, cảm nghiệm về những đau khổ Chúa Giêsu đã gánh chịu khi xưa vì tội lỗi nhân loại và của chính mỗi người. Tất cả đều qui gối lắng đọng tâm hồn trong suốt Chặng 12 ‘Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá’.

Chặng 15 và Kết thúc được thực hiện trong Nhà thờ. Sau đó mọi người ra về chuẩn bị cho ả ghi thức Suy Tôn Thánh Giá sẽ được cử hành vào lúc 5:00pm cùng ngày.

### **2. Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá**

Hôm nay giáo dân đến tham dự ả ghi thức Suy Tôn Thánh giá rất đông. BMV Giáo đoàn phải cố gắng sắp xếp chỗ ngồi trong ả hà thờ nhưng cũng không đủ chỗ, rất đông người phải đứng/ngồi bên ngoài ả hà thờ. Tạ ơn Chúa, Khổ giá của Chúa đã kéo chúng con đến với Chúa.

Khởi đầu ả ghi thức, Cha Chủ tế FX. ả guyễn Văn Tuyết là cha đặc trách Giáo đoàn, phủ phục trước Bàn thờ, mời gọi Cộng đoàn cùng sám hối trước khi nghe hai Bài đọc cùng Bài Thương Khó. Hai Bài đọc trích sách Tiên tri Isaia (Is 52, 13-53) và Thư gửi Tín hữu Do-thái (Dt 4, 14-16; 5, 7-9) đều nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu tự nguyện hiến mình gánh chịu mọi tội lỗi của toàn thể nhân loại để mọi người được đón nhận Ôn Cứu độ. Bài Thương khó của Thánh Gioan kể chi tiết về cuộc Khổ nạn của Chúa và mặc dù Bài Thương khó khá dài nhưng chắc hẳn mỗi người cũng nhớ được một câu của Chúa Giêsu trước khi tắt thở: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc mình làm” để rồi cố gắng sống theo mẫu gương của Chúa.

10 lời Cầu mà Giáo hội cùng nhau cầu nguyện trong ả ghi thức hôm nay, cầu cho tất cả mọi thành phần trong Giáo hội và xã hội, nói lên tính phổ quát của Ôn Cứu độ: Ôn Cứu độ dành cho tất cả mọi người không phân biệt màu da, sắc tộc... miễn là họ sẵn lòng đón nhận.

Sau đó cộng đoàn cùng với cha Chủ tế cử hành ả ghi thức Suy Tôn Thánh Giá. Thánh giá được phủ kín bằng khăn màu tím được rước từ cuối ả hà thờ lên, dừng lại ba trạm. Tại mỗi trạm Linh mục Chủ tế sẽ mở bớt khăn che và xướng: “Đây là cây Thánh Giá nơi treo Đấng Cứu độ trần gian”. Cộng đoàn cùng bái qui và đáp: “Chúng ta hãy đến thờ lạy.” Thánh Giá được đặt trước Cung thánh để cha Chủ tế và cộng đoàn tôn kính. Hôm nay giáo dân rất đông nên tất cả Thừa Tác Viên Thánh Thể của Giáo đoàn gần 10 người, cầm Thánh giá đứng nhiều điểm để giáo dân cúi đầu tôn kính.

Hôm nay không có Thánh lễ nhưng mọi người vẫn được Rước lễ sau khi đã cùng nhau đọc kinh Lạy Cha. Sau đó cha Chủ tế tuyên bố kết thúc ả ghi thức Suy tôn Thánh giá và nhắc nhở mọi người vẫn suy niệm về Mầu nhiệm Tử nạn của Chúa và dọn mình chuẩn bị tham dự Lễ Vọng Phục sinh vào lúc 7:30pm thứ bảy 30/03/2024.

Tom. Văn Hóa tường trình.



*Khởi đầu Chặng Đàng Thánh Giá trong Nhà Thờ*



*Di chuyển Thánh Giá ra ngoài Nhà Thờ*



*Giới Trẻ vác Thánh Giá*



*Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời*



*Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời*



*Kết thúc Chặng Đàng Thánh Giá trong Nhà Thờ*



*Rước Chủ tế và Đoàn Phụng vụ*



*Cha Chủ tế phủ phục trước Bàn thờ*



*Bài Đọc I : Is 52, 13-53*



*Bài Đọc II : Dt 4, 14-16; 5, 7-9*



*Giáo Đoàn Micae Nguyễn Huy Mỹ Mt. Pritchard*



*Bài Thương Khó - Jn 18, 1 - 19, 42*



*Cộng Đoàn Mt. Pritchard lắng nghe Bài Thương Khó*



*Qui gối tưởng niệm Chúa chịu chết trong Bài Thương Khó*



*Mười Lời Cầu Nguyên*



Ca Đoàn Ngõi Ba Mt. Pritchard



Suy tôn Thánh Giá từ cuối Nhà thờ



"Đây là Cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu độ trần gian"



Cha Chủ tế tôn kính Thánh Giá



Các Tông đồ tôn kính Thánh Giá



Giáo dân tôn kính Thánh Giá



Cha Chủ tế đọc kinh Lạy Cha, chuẩn bị cho Rước Lễ



Rước Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm



*Giáo dân rước Mình Thánh Chúa*



*Giáo dân Rước Mình Thánh Chúa*